
 

153. löggjafarþing 2022–2023.
Þingskjal 1668  —  1041. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um ávísun ópíóíðalyfja.

Frá Indriða Inga Stefánssyni.

1. Hversu miklu var ávísað af ópíóíðalyfjunum fentanýli og oxýkontíni árin 2018–2022?
Svar óskast sundurliðað eftir árum og tegund lyfs.

2. Hvernig er eftirliti háttað með ávísun þessara lyfja?

Skriflegt svar óskast.

 


